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Athugasemd vegna rammaáætlunar.

Ég, undirrituð, fagna þvi að ráðist var í það mikla verkenfi að meta 
virkjanakosti landsins út frá mismunandi sjónarhornum og tel að þar 
hafi í megin atriðum verið vel að verki staðið. Ég vil þó gera 
alvarlegar athugasemdir við að jarðhitasvæðið við Sveifluháls í 
Reykjanesfólkvangi og Eldvörp séu sett í nýtingarflokk i Rammaátælun 
og tel báðum svæðunum betur borgið i verndarflokki.

Ástæðurnar eru margar. Þar ber hæst að svæðin eru hluti af stærri 
heild jarðminja sem eru einstakar á heimsvisu. A£ þessum ástæðum ber 
okkur siðferðileg skylda til að vernda svæðin. Við þetta má bæta að 
bæði svæðin eru vinsæl útivistarsvæði i nágrenni höfuðborgarsvæðisins 
og er Sveifluháls þegar innan friðlýsts fólkvangs. Þá ber að huga að 
menningarsögulegum verðmætum á svæðunum en um EXdvörp Xiggja gamiar 
þjóðleiðir sem i dag eru vinsælar gönguleiðir.
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